



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 592

12 tháng 11 năm 2006

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Nguyên Khí

*Thực hành nguyên khí cảm thông dòng
Đời đạo phân minh đỡ bực lòng
Giải thoát sân si tâm bớt động
Thực hành chánh pháp tánh thật trong*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 26/01/97 đến 01/02/97

Copyright 2006 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tìm tịnh trong động thì phải làm sao mới đúng ?
- 2) Muốn được vui trong thanh tịnh thì phải làm sao ?
- 3) Muốn được một lòng một dạ tu học theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải làm sao ?
- 4) Vì sao có sự khắc khoải trong nội tâm ?
- 5) Tại sao làm người mỗi năm đều có chúc nhau ?
- 6) Anh dũng can trường là sao ?
- 7) Làm sao thoát khỏi trần tục ?

<p>1) Sydney, 26-01-97 5 : 45 AM <i>Hỏi : Tìm tịnh trong động thì phải làm sao mới đúng ?</i></p> <p>Đáp : Thừa tìm tịnh trong động thì phải dẫn thân trong mọi hoàn cảnh, thì trực giác mới mở, thức hòa đồng mới phát triển, ngược lại thủ thế và ôm chấp thì đi đến đâu cũng không phát triển và tự cô lập chính mình mà thôi</p> <p>Kệ : <i>Chuyện đời dục lạc khó buông trôi Phạm lỗi không mình tự tạo tội Ăn cắp tưởng mình chơn ý thức Khổ hành không có muốn thành ngôi</i></p>	<p>2) Sydney, 27-01-97 6 : 45 AM <i>Hỏi : Muốn được vui trong thanh tịnh thì phải làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa muốn được vui trong thanh tịnh thì luồng điện trong nội tâm phải quân bình, không còn lo âu và sợ sệt nữa, nhiên hậu mới bỏ được tình đời đen bạc</p> <p>Kệ : <i>Điện tâm khai triển tiến thì thâm Giải tỏa phiền ưu tự tiến thâm Rõ rệt chính mình không chuyển động Quý yêu muốn loại tịnh âm thâm</i></p>
<p>3) Sydney, 28-01-97 6 : 15 AM <i>Hỏi : Muốn được một lòng một dạ tu học theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì phải làm sao ?</i></p> <p>Đáp : Muốn một lòng một dạ xây dựng niềm tin vững chắc cho chính mình, thì phải thực hành đứng đắn từ giai đoạn một, tức là tự gây một tập quán tốt trong tinh thần tự xây dựng cho đường hướng phát triển tâm linh</p> <p>Kệ : <i>Tự xây tự tiến rõ hành trình Bản đạo chung tu tự cảm mình Đời đạo song hành tâm thức giác Chiều sâu tâm đạo tự mình mình</i></p>	<p>4) Sydney, 29-01-97 3 : 05 AM <i>Hỏi : Vì sao có sự khắc khoải trong nội tâm ?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự khắc khoải trong nội tâm tức là hậu quả của sự tham dâm</p> <p>Kệ : <i>Muốn yêu không được tạo sai lầm Khắc khoải không yên khó thức tâm Quên đạo muốn đời trong loạn động Khó tu khó tiến khó thành tâm</i></p>
<p>5) Sydney, 30-01-97 4 : 00 AM <i>Hỏi : Tại sao làm người mỗi năm đều có chúc nhau ?</i></p> <p>Đáp : Thừa mỗi năm đều chúc nhau trong hy vọng, cũng vì lòng tham muốn sống và sợ chết mà thôi. Người tu thiên tự thức thì sự chết sống vô can, hướng về vô sanh bất diệt mà hành pháp, dũng mãnh tiến hóa trong niềm tin sẵn có</p> <p>Kệ : <i>Cảm thông nguyên lý đất trời triển Tự thức tự tu chẳng có phiền Khai triển tâm thành không bờ ngõ Bình tâm thực hiện sống an yên</i></p>	<p>6) Sydney, 31-01-97 3 : 00 AM <i>Hỏi : Anh dũng can trường là sao ?</i></p> <p>Đáp : Thừa anh dũng can trường là người đã thoát ly được mọi trần tục lụy phiền, dũng mãnh tiến hóa trong thanh tịnh, tứ thông bát đạt</p> <p>Kệ : <i>Thực hành chất phát chẳng đua tranh Qui hội tâm linh tự thực hành Đời đạo phân minh uyển chuyển thức Phân minh tốt đẹp trí tâm hành</i></p>

7) Sydney, 01-02-97 4 : 35 AM

Hỏi : Làm sao thoát khỏi trần tục ?

Đáp : Thừa muốn thoát khỏi trần tục thì dứt khoát với ngoại cảnh, thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự thanh lọc chính mình từ tâm lẫn thân bằng một ý chí cương quyết và không bao giờ thay đổi, lâu ngày sẽ cảm thức được giá trị của tâm linh mà dũng mãnh tu tiên

Kệ :

Thực hành giải tỏa ý tâm phiền

Phát triển tâm linh tự tạo duyên

Phiền não không còn tâm dứt khoát

Trùng tu thanh tịnh tự mình yên

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hỏi: Quan Âm nghĩa là gì?

Đáp: Quan Thế Âm là cái sáng suốt, ông có sáng suốt ông mới dòm thấy cái sự tối tăm, mà luồng điện sáng suốt đó là luồng điện bất động của chư Phật, rơi xuống tới dưới rồi là cái tăm tối nó phải tiêu tan. Cho nên khi chúng ta có điện mà chúng ta cần tới Quan Thế Âm Bồ Tát thì cái điện trên đầu nó rần, nó mới liên kết, động tới cái điện trên đó thấy nó rơi một đường sáng xuống liền, mình có lên mình mới thừa tiếp được, mình biết là cái điện bất động, nó đưa xuống nó mới hóa giải cho, cũng như cái tâm anh làm điều sai, nhưng mà anh tin tưởng rằng: “Tôi xin Quan Thế Âm Bồ Tát...”. Nhưng mà nhớ về điện, đừng có nhớ cái bà đó đẹp quá, cái bà Quan Thế Âm đẹp quá, đừng có nhớ tới cái đó, nhớ cái điện, một chập anh thấy cái đầu anh nó sáng, nó rơi xuống, nó giải cái tội trạng của mình, thành ra cái ánh sáng tới thì cái bóng tối phải đi. Cho nên cái pháp này nó siêu phàm, đi về điện giới thôi chứ không có phải là phụ thuộc về bà Quan Thế Âm, không có!

Mình cũng xin cái điện đó, nhưng mà cái điện mình phải đi lên tới chỗ đó nó mới chuyển cái điện xuống dưới. Quan Thế Âm? Có! Nhưng mà cái điện bất động của chư Phật, Quan Thế Âm cũng Phật vậy, Thích Ca cũng Phật vậy, cái nơi bất động, nhưng mà cái trung tâm bộ đầu của người mở, mới xin tới cái đó được.

Hỏi: Đại Đức, Thương Tọa là chức vụ ở trần gian, ở trên đó có không?

Đáp: Ở trên đó không có, Đại Đức là ở thế gian người ta nói, nói cái ông đó ông làm nhiều cái chuyện, đáng lẽ người ta chửi ông mà ông không giận, ông trở lại còn giúp người ta, ông là một cái chuyện vĩ đại. Người ta phá ông mà ông không có buồn, không có giận, ông không có thù của người ta, ông không có tìm huê lợi cá nhân cũng như đức Thích Ca đã làm. Ngài đi tới đâu thuyết pháp có người phá và có người nghe. Nhưng mà Ngài không có chấp những người phá, Ngài cũng có quyền năng, Ngài có thể làm cho ma quỷ nó bị sa đọa, nhưng mà Ngài không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó, Ngài chỉ có nâng đỡ đưa nó lên thôi.

Thành ra Ngài đi trong cái đường lối vĩ đại, mà các đức đó là từ Thiên không, nhân gian, vũ trụ, mười phương Phật, bốn phương Trời nhất tâm nhìn nhận người đó làm điều phải mới là Đức! Chứ khi không tôi thấy ông bận áo tốt tôi nói ông là Đại Đức, rốt cuộc ở trong đó tối nay ông làm cái gì tôi đâu có biết, phải không? Cái đó không có công nhận. Mình cứ biết rằng mình có tội, nếu cái hồn của mình sáng suốt, mình tu, mình tiến tới gần đức Phật, mình đem tất cả những cái sáng suốt bên trên để về mình trợ cho nhân viên trong bản thể mình, tất cả những gia dịch ở trong Tiểu Thiên Địa này, từ cái Tiểu Thiên Địa trước ô này biến thành một cái Xá Vệ Quốc, lúc đó chúng nó mới nhìn nhận ta là Đại Đức chứ không phải là bận đồ cho tốt ngồi đó rồi họ kêu mình là Đại Đức cũng không được.

Bây giờ ông tu đây là ông đi tới làm cái Đại Đức, ông phải vĩ đại kiên cố ông mới tu được, ông phải đại hùng đại lực đại từ bi ông khai thác ông, bỏ cái thể xác này rồi ông đánh đổ cái trực điện bao nhiêu năm nung nấu ở trong bản thể của ông. Cũng như là cái vốn của ông bây giờ ông bỏ ông

không tiếc nữa, rồi ông đem cái vĩ đại của Trời Phật, cái thanh tịnh kinh, đem về nuôi dưỡng tất cả chúng sanh trong bản thể của ông đồng tiến như ông đã tiến, phí bao nhiêu công ông cũng không biết tới, trong đó ông biết, chúng nó phải chấp tay kể mình như một vị Phật... Đại Đức! Làm cái điều không kể ơn mới là Đại Đức, còn xưng là ta đây, không có Đại Đức, thấy không? Vô sắc tướng mà!

THƠ

GIỎ TỎ

GIỎ TỎ ĐẾN RỒI CÁC BẠN OI
TỎ VUI CON TRẺ TIẾN KỊP THỜI
HÀNG NGÀN PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH
LUYỆN
NẮM THÁNG TRÔI QUA VẮN NHỚ LỜI

&&&

GIỎ Tỏ để nhớ ơn Ngài
TỎ NGƯỜI đi trước hiền-tài noi gương
ĐẾN bao thế-hệ tỏ tường
RỒI nhờ nhần-nhục Thầy LUONG khai đường
QUÝ hơn vàng, ngọc, kim-cương
BẠN, tôi, cùng tập hòa thương Pháp này
OI hời phở nhạc thơ Thầy
TỎ cùng dự cuộc trình bày THIÊN-CA
VUI vì hậu-thế hát ca
CON tu con hát thứ-tha mọi đều
TRẺ hồn năng tập sáng chiêu
TIẾN nhanh để được vô chiêu Điển-Quang
KỊP khi biến chuyển tâm an
THỜI nay biến động tuyết tan tứ bề
HẮNG-Hà sa số thác về
NGÀN ngàn lớp lớp chuyển về nơi đâu ?
PHƯƠNG trời tang-tóc : Á, ẤU
PHÁP hành nên hiểu thâm sâu từng phần
TU cho tâm-tánh mỡ lần
HÀNH thông ngủ-tạng qua dần ngủ-quan
LUYỆN cho ba-giới phát-quang
NẮM hành thông suốt không màn thiên cơ
THÁNG, năm, nhanh lướt ơ-hờ
TRÔI đi không hẹn đợi chờ tha-nhân
QUA bao ngàn kiếp nghĩa-ân
VẮN thương vẫn nhớ thọ ân Người Hiền
NHỚ Người nhần-nhủ tham-thiền
LỜI vàng dạy-bảo không phiền chẳng tham

Chúng con cung kính dâng bài thi thơ lên để dâng lễ
ĐỨC BẢO-TẶNG PHẬT, nhân ngày Giỗ thứ 39 của
Đức Ngài (1883-1967)

Cairns, ngày 12 tháng 9 năm Bình-Tuất (2/11/2006)

Kính Bái.

Phạm Xuân-Hồng

=====

THÂN GỎI TỪ HÙNG

Đọc bài “Kính gửi Anh Tư”,
Anh Tư vui quá, Anh Tư họa liên
Gởi Hùng vui đọc làm duyên
Cho tâm hưng phấn nổi liền thân thương.

*

Anh, em hội tụ nơi đây
Duyên xưa tái hợp sum vầy thương yêu
Đạo tâm sáng đẹp mỹ miều
Chung nguồn thanh điển thân yêu đường nào!

Đường tu thử thách gầy hao
Anh, em ta vẫn bên nhau tu thiền
Xa xưa đeo bám nợ duyên
Nay đã gấn bó tu thiền đạt thông

Chưa tu cứ mãi lòng vòng
Tu rồi đời đạo thông dong thuận hành
Những mong đạt quả vô sanh
Con đường giải thoát trọn lành duyên tu

Từ bi mở cửa tâm mù
Là duyên Trời Phật an du ơn thiên
Giờ đây đủ phước thuận duyên
Vượt qua thử thách, liền liền tháng năm

Em anh nay đã thức tâm
Sửa sai, luyện đạo âm thâm tiến tu
Trái bao nghịch cảnh mặc dù
Thi thơ thoát tục chu du cùng thiên

Ơn Trời ơn Phật trao duyên
Gieo tâm sáng suốt nổi liền Thầy Cha
Tu hành giữ dạ thiết tha
Niềm tin trọn vẹn thặng hoa đẹp lòng

Thái Lan hội tụ “tâm không”
Vinh Quang thanh nhẹ bệnh bông nơi anh
Quý thay các cháu đầu xanh
Dùng tâm tu tiến, thiện lành thấy chưa?

Mặc cho sớm nắng chiều mưa
Các em các cháu vẫn chưa quên thiền
Phật Trời tận độ tùy duyên
Anh, em, bè bạn đêm siêng hành trì

Hữu duyên gặp Phật ta đi
Ngàn năm một thuở kịp kỳ người ơi
Đắm mình ân điển Cha Trời

Tâm không, thanh nhẹ chơi vui diễn nhiều

Vui cùng Trời Phật thương yêu
Tịnh thanh an lạc bao điều Trời ban
Nhu đang sống ở Thiên Đàng
Anh Tư tràn ngập thanh quang các ngài

Nay còn sống ở trần ai
Anh, Em ta gắng sửa sai, hành thiền
Trả xong cái kiếp trần duyên
Trời ban ân điển triền miên tu hành
Thanh Đa, 14-10-2006
TƯ ẾCH VÔ VI

=====
TRẮC ẨN
Nổi lòng trắc ẩn
Đau khổ không vui
Tình đời đen bạc
Bỏ hết đi tu
Về chơi với Phật
Vui thú điền viên
Phúc đức tâm điền
Nhu như mặc mặc
Long An,
01h00 khuya 28/03/2006
NGỌC THỊNH.

=====
TỰ CỨU
(Họa y vận bài "Cân đầu vân" của ĐH Quế Phương PN.)
Tu kém tạm đành thọ Điển Ẩn
Lòng thương cảm thấy rất phân vân
Ám thâm nguyện hứa tu tinh tấn
Chẳng dám mộng mơ mãi ngại ngần
Hôm sớm truy nguyên kinh sách Phật
Ngày đêm trực nhận lý Nguyên Hằng
Mong sao có lúc tâm thanh nhẹ
Tự giải thoát mình khỏi hận sân.
TĐ. Phú-Nhuận, 24-10-2006
THIÊN TÂM.

=====
CÂN ĐẦU VÂN
Di Đà thầy hời chuyển hồng ân
Dạy trẻ tuyệt chiêu "Cân đầu vân"
Bay bổng lên trời vui biết mấy
Khỏi chìm xuống thế khổ vô ngần
Ngày ngày uống rượu xem Tiên múa
Tối tối làm thơ ngắm chị Hằng
Để bớt thấy mình bê bối quá
Tu hành mà tánh vẫn tham sân
TĐ. Phú Nhuận, 24-10-2006
QUẾ PHƯƠNG.

=====

XÓT XA

(Họa y vận bài "Đường Quê" của ĐH. Quế Phương, PN)
Ngẫm sự tu hành thật xót xa
Bao năm tu học vẫn sa đà
Tâm vì mê đạo không vui khỏe
Tánh bởi Ồ yêu đời khó trở U hoa
Hương ngoại khen chê chuyện kẻ khác
Quên rồi hướng nội phê bình ta
Quần quanh suốt kiếp đời mê, khổ
Bỏ xác, Hồn về cõi quỷ ma.
PN, 19-10-2006
Thiên Đăng.

=====

VĂN LÀ MƠ ƯỚC

(Họa y vận bài "Đường Quê" của Quế Phương, TĐ Phú Nhuận)
Ma vốn thật gần, Phật lại xa
Cho nên nhân thế dễ sa đà
Nửa đời tu học chưa thấy Phật
Một kiếp ăn chơi vương nguyệt hoa
Trần thế chung vui đông bạn hữu
Ngục môn đau khổ chỉ mình ta
Thức thời tinh tấn hành chơn pháp
Hy vọng ngày sau thoát kiếp ma.
TĐ. Phú-Nhuận, 06-10-2006
THIÊN ĐĂNG

=====

TRÌ CHÍ TU HÀNH

(Họa y vận bài "Đường Quê" của Q.Phương)
Muốn về quê cũ ngại chi xa
Ngày niệm đêm thiền kiến Phật Đà
Khảo đảo nghiệp trần tâm bất chuyển
Hành trì Chơn Pháp điển thăng hoa
Bộ đầu khai mở mình Thiên Ý
Hướng nội hồi quang hiểu rõ TA
Nghiệp quả tự gieo nay tự giải
Phục hồi Chơn Tánh dứt tâm ma.
Tao Đàn PN, 06-10-2006
THIÊN TÂM.

=====

TÂM THÀNH

(Họa y vận bài "Đường Quê" của Đạo hữu Quế Phương, PN)
Bến giác đường về đâu có xa
Nhưng tâm ta quyết niệm Di Đà
Một lòng hướng thượng tâm qui nhất
Một dạ tu hành tánh nở hoa
Việc nhỏ muốn thành, cần cố gắng
Việc to muốn đạt, phải hòa ta
An vui tự tại dày công đạo
Vượt khỏi trần gian thoát quỷ ma.
Thanh Đa, 20-10-2006
THÀNH TÂN.

=====

LO XA

(Hoạ y vận bài “Đường Quê” của Đ/H Quế Phương TĐ. Phú Nhuận)

Công phu là biết cách lo xa
Lục Tự khai minh hướng Phật Đà
Địa lực nặng trĩu tâm thôi chuyển
Tánh tình rộng mở pháp thẳng hoa
Đất Trời tận độ theo Thiên Ý
Đời Đạo song hành bỏ Cái Ta
Nghỉ ngại tiêu trừ xuyên trước giải
Pháp Luân thường chuyển độ quần Ma.
Sài-Gòn, 06-10-2006
PHAN VĂN BŨU.

HỒI QUÊ

(Hoạ y vận bài “Đường Quê” của Đạo hữu Quế Phương)

Trong đời có đạo đạo không xa
YÔ thức trong ta gốc Phật Đà
Trắc trở việc đời luôn thử thách
Vững bền tâm đạo vẫn thẳng hoa
Bỏ đời ô trọc lo tầm đạo
Gom điển thanh tăng gặng hiểu ta
Tu mãi tu hoài không nản chí
Chẳng còn sợ chết hoá thành ma.
TĐ. Phú Nhuận, 09-10-2006
PHAN VĂN BŨU

BẠN ĐẠO VIẾT

Melbourne 26-10-2006

Tình thương của Thượng Đế và Đức Thầy.

Trước tiên con xin cảm tạ Đức Thầy và Đấng Cha Trời đã ban chiếu thanh quang điện lành cho con, cảm ơn các bạn đạo Úc Châu và các anh chị bạn hữu bưu điện đã cầu nguyện cho Hiếu, đã trải qua cơn bệnh tim nặng một cách huyền diệu.

Thưa Thầy con bị đau từ lúc đi đại hội Singapor 2005 mà không biết, nên năm nay 2006 con không đi được Đại Hội ở Thái Lan, Đến tháng 9.2006 Thầy có đến Úc Châu Sydney, sức khỏe của con càng ngày càng yếu, đi được vài bước là đau ngực đến nghẹt thở?. Nhân dịp Thầy đến Úc Châu, anh Hà và chị Thanh lái xe chở vợ chồng con đi 14 tiếng đến Sydney thăm Thầy. Sau khi về lại Melbourne thì bệnh viện kêu con nhập viện ngay để kiểm tra sức khỏe, kết quả là con bị bệnh tim nghẹt hết 3 ống chánh dẫn máu vào tim, phải mổ ngay mới sống được. Các mạch tim đã nghẹt trầm trọng!

Sau khi Thầy đi Cairns về lại Sydney con có gọi lên trình Thầy nhưng bạn đạo không cho tiếp kiến. Cho đến sáng trước giờ Thầy ra phi trường đi về Mỹ, may có chị Tranh và chị Thanh đang bên cạnh Thầy mơ? máy Mobil cho con nói chuyện với Thầy, Thầy kêu con cứ mổ không sao con sẽ khỏe hơn, Thầy có hỏi ngày mổ, con chỉ biết là còn 1 tuần nữa. Thầy kêu con yên tâm, nên xúc tiến việc chữa bệnh. Qua 1 tuần các bác sĩ chuyên khoa tim của bệnh viện thảo luận, thấy trường hợp của con bị nghẹt mạch tim quá nặng từ 95 % tới 100 % của các ống tim, đối với bệnh nhân còn trẻ tuổi mà phải mổ tim, năm nay con 47 tuổi. Cho nên họ hỏi ý con quyết định chọn làm trường hợp mổ khó đặc biệt thông ống tim không phải mổ ngực và tim ra, để trình cho thế giới cùng nghiên cứu. Con chấp nhận yêu cầu, bệnh viện liền sắp đặc mời các bác sĩ giải phẫu tim của các quốc gia mơ? đại hội thế giới tại Washington DC theo dõi kỹ thuật trị bệnh tim trường hợp đặc biệt khó tại Úc. Bệnh viện Monash mới và nổi tiếng tốt tại Melbourne.

Ngày 24-10-06 lúc 5 giờ sáng bắt đầu cuộc mổ. Con được chăm sóc rất chu đáo, trong phòng mổ có rất nhiều bác sĩ tim nổi tiếng nhất của Úc và Mỹ, Canada, Newzeland đến phụ. Đài truyền hình Úc trực tiếp thu vệ tinh qua Mỹ Washington DC và trong nước Úc xem. Con thì luôn niệm Phật nhớ đến Thầy và Đức ông Tư. Trong lúc làm phẫu thuật thì con vẫn tỉnh để nhìn thấy trong tim mình trên TV, mà bác sĩ đang làm. Họ cố gắng làm thông được tất cả các ống tim nghẹt khó nhất của con và đặt 8 ống (Stents) vô tim. Sau khi giải phẫu xong (Procedure) đài truyền hình TV số 9 có phỏng vấn cảm tưởng của con trong lúc mổ và sau khi mổ, con luôn cảm nhận được tình thương của Thượng Đế và Thầy đã cho con quá nhiều. Có tất cả 15,000 bác sĩ giỏi chuyên khoa mổ tim khắp thế giới cùng nghiên cứu cuộc trị tim của con thành công. Đài truyền hình nói đây là lần đầu tiên đại hội thế giới mổ tim trực tiếp qua vệ tinh. Con nhớ lại lời Thầy nói mười mấy năm trước với con là. Ồ Con giúp mọi người thì sau này con có bệnh thì không có ai bỏ con đâu. Ồ

Thơ của Thầy cho:

-Tình thương Cha Mẹ đáp bù.
-Hào quang thanh nhẹ Trời ban hộ trì.

Phật Trời thương con quá nhiều nên con được các bác sĩ giỏi nhất thế giới đi máy bay đến tận Úc Châu trị bệnh cho con xong rồi lên máy bay về nước ngay trong ngày. Thâm ân này con nguyện lo đời đạo song tu suốt đời, không bao giờ dám quên sống cho xứng đáng với tình Trời tận độ. Quả thật nhân quả luân hồi, các anh chị em bạn đạo đối xử với mọi người bằng tâm long từ bi chân thật thì tình thương của Thượng Đế lúc nào cũng ban cho mình.

- Thiện tâm ở tại long ta.
- Người tu hưởng phước bao la đâu ngờ.
- Nhờ bệnh khổ, tâm con giác ngộ.
- Gắng tu hành Trời độ điển quang.
- Tình Thầy tình bạn ân ban.
- Đạo đời viên mãn đôi đàng hồi quy.

Con kính trình Thầy, con cảm tạ tình thương của Thầy. Thành thật cảm ơn sự quan tâm của các bạn rất nhiều.

Kính bái

Con Nguyễn Trọng Hiếu Thiên Đường Melbourne, Úc Châu. 26-10-2006

Kính gửi quý bạn đạo,

Ban Tổ Chức xin thông báo đến quý bạn đạo chương trình của Khóa Sống Chung Giáng Sinh 2006 và Mừng Lễ Thượng Thọ của Đức Thầy vào cuối năm nay. Kính mong quý bạn đạo tham dự đầy đủ để cùng chung vui với Đức Thầy của chúng ta.

Xin các bạn đóng góp thêm vào Chương Trình hội thảo để chương trình được phong phú hơn. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và Vo-Vi Multimedia Communications kính bái.

(Điện Thoại: 714.891.0889 hoặc email address nvminh1@yahoo.com)

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA SỐNG CHUNG

Thứ Sáu, 22/12/2006

1:00pm - 10:00pm	<ul style="list-style-type: none"> • Nhận phòng (check-in) tại phòng GRAND FOYER, bên cạnh Salon A-B • Tham quan các gian hàng Vô Vi,
8:30pm-10:00pm	Grand Foyer, bên cạnh Salon A-B: Tâm Tình giữa bạn đạo & Thông Báo của Ban Tổ Chức, hội thảo về nội quy, giải thích các buổi hội thảo và thuyết trình,
11:00pm -1:00am	Niệm Phật & Thiền chung. Grand Foyer

Thứ Bảy, 23/12/06

6:30am - 8:00am	Điểm Tâm.
8:30am - 9:30am	Thiền Chung
9:50am-10:00am	Thông Báo trong ngày
10:00am-11:00am	Trình chiếu những hình ảnh du thuyết trong hơn 30 năm hoằng pháp của Đức Thầy tại hải ngoại
11:00am-12:00pm	<ul style="list-style-type: none"> • Đức Thầy ban huấn từ nhân dịp cuối năm và • khai mạc Khóa Sống Chung Giáng Sinh 2006 • Tâm Tình Với Đức Thầy & Thiết Thực Tu Học: • Để không khí vui và đầm ấm xin tâm tình Những mẫu chuyện vui khi hành thiền & truyền bá PLVVKHHBPP (Xin tránh vấn đề cá nhân) •
12:00pm-2:00pm	Sinh Hoạt Tự Do & Ăn trưa
2:00pm-3:30pm	Hội Thảo Tu Học với đề tài của Thầy ban: * Làm sao phát triển Vô-Vi theo đường lối chung. * Thiết thực về sự nhịn nhục tối đa:

	- đối với bản thân của hành giả - đối với gia đình - đối với sinh hoạt cộng đồng VN
3:30pm-5:30pm	Kiểm Điểm PPCP phòng #1 (Grand Foyer) : Kiểm Điểm Thực Hành Thiền (tiếng Việt)
3:30pm-5:30pm	Kiểm Điểm PPCP phòng #2 : Kiểm Điểm Thực Hành Thiền (tiếng Anh Pháp)
5:30pm-8:00pm	Sinh Hoạt Tự Do & ăn tối
8:00pm-10:00pm	Văn Nghệ & Trình Chiếu DVD Thiền Ca Hội Tụ Vinh Quang 2006
11:00pm-1:00m	Niệm Phật & Thiền Chung

Chủ Nhật, 24/12/06

6:30am - 8:00am	Điểm Tâm.
8:30am - 9:30am	Thiền Chung
9:50am-10:00am	Thông Báo trong ngày
10:00am-11:am	Ôn Lại Những Giáo Huấn của Đức Thầy
11:00am-11:10am	Tường Trình hoạt động của “Quỹ Cứu Khổ Ban Vui”, Đặc San Vô-Vi về Audio, Video, Kinh Sách và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật của VMC
11:10am-11:45am	Tường Trình về chương trình tu bổ: thiền viện Vĩ Kiên & sinh hoạt của các thiền viện & thiền đường khác (xin ghi danh)
11:45am-12:00pm	Tường Trình về “Kế Hoạch Phát Triển thiền viện Cairns
12:00am-2:00pm	Sinh Hoạt Tự Do & ăn trưa
2:00pm-3:00pm	Workshops:
3:00pm – 5::00pm	Phòng #1 (Grand Foyer) – - Sức Khỏe và Dưỡng Sinh. (Xin quý bạn đạo ghi danh thuyết trình.)
	Phòng #2 Trao đổi về Kỹ Thuật: Làm Sao Thống Nhất Việc Kết Tập kinh băng sách của Đức Thầy.
	Phòng # 3 – Trao Đổi về chương trình phát triển thiền viện Cairns
6:30pm -10:30pm	<ul style="list-style-type: none"> • -Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy • Trình chiếu DVD Thiền Ca Demo: Hội Tụ Vinh Quang 2006 • Văn nghệ của mỗi địa phương. • Trao đổi quà Tân Niên & lì xì có 4 câu thơ của Đức Thầy.
11:00pm - 2:00am	Niệm Phật & Thiền chung

Thứ Hai, 25/12/06

6:30am - 8:00am	Điểm Tâm.
8:30am - 9:30am	Thiền Chung
9:50am-10:00am	Thông Báo trong ngày
10:00am -11:30am	Bạn Đạo chia sẻ cảm tưởng Báo Cáo tài chánh của HAHVV tại Nam Cali
	Báo Cáo tài chánh trong năm của VMC
	Đức Thầy tuyên bố bế mạc
11:30am-12:00am	Trả phòng (check-out), tạm biệt

.THÔNG BÁO VỀ KINH SÁCH VÀ AUDIO CD PHÁT HÀNH TRONG DỊP LỄ CHÚC THƯỢNG THỌ CỦA ĐỨC THẦY & GIÁNG SINH 2006.

Nhân dịp Mừng Lễ Thượng Thọ của Đức Thầy & Giáng Sinh 2006, chúng con thành tâm tri ân Đức Thầy, tất cả quý anh chị thiện nguyện đã làm việc trong âm thầm, và quý bạn đạo hảo tâm đã liên tục đóng góp và xây dựng cho Vô-Vi. Nhân cơ hội này, VMC sẽ thực hiện một số kinh sách & audio CD để phát hành trong dịp này.

A.1 - SẢN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH VÀO THÁNG 8, 2006:

AUDIO CD:

1) 2000 audio CD ấn tổng "Âu Á Tương Hội " (gồm 2 CD, 1000 CD mỗi thứ, nhưng một số đã bị thất lạc khi vận chuyển sang Bangkok)

KINH SÁCH:

- 1) Nhân Gian Du Ký
- 2) Luân Hồi Du Ký

DVD/CD THIỀN CA 2006:

- 1) DVD Thiền Ca Hội Sinh Sum Vầy
- 2) CD Thiền Ca Hội Tụ Vinh Quang

A.2 - SẢN PHẨM SẴP PHÁT HÀNH VÀO THÁNG 12, 2006:

AUDIO CD & DVD:

- 1) Chơn Kinh 10
- 2) Phụ Ái Mẫu Ái 4
- 3) DVD Thiền Thực Hành (việt/tàu)
- 4) DVD Đại Hội Âu Á Tương Hội 1996 & Hội Tụ Vinh Quang 2006
- 4) DVD Thiền Ca Hội Tụ Vinh Quang 2006

KINH SÁCH ấn tổng:

- 1) Thiền Thực Hành tiếng Việt (được cập nhật hóa dưới sự tái duyệt xét của Đức Thầy)
- 2) Bản Hướng Dẫn Kiểm Điểm Công Phu do Ban Tu Học soạn thảo
- 3) Thượng Đế Giảng Chơn Lý (được chính Đức Kim Thân tái duyệt xét)

B - Việc ấn tổng kinh sách/audio CD Chơn Kinh 10 & Phụ Ái Mẫu Ái 4/ DVD Thiền Thực Hành (việt/tàu) rất cần sự đóng góp tài chánh của Quý Bạn Đạo nào muốn công quả - Mọi đóng góp ấn tổng tài liệu tu học, xin gửi về địa chỉ:

**Vô-Vi Multimedia Communication
PO Box 741324
Dallas, TX 75374-1324
Work: 1(714)260-2859**

SAU ĐÂY LÀ BẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA QUỸ AN TỔNG TÀI LIỆU TU HỌC
trong năm 2005 đến tháng 11, năm 2006.

	<u>Name</u>	<u>From</u>	<u>USD</u>	<u>AUD</u>	<u>CAD</u>	<u>EURO</u>	<u>Date</u>
1	Nguyen Cuc, Hanh		1,000				02/08/05
2	Nguyen, Cyndy Dang						
2	Khứu Thị Phẩm	Australia	100				08/05/05
3	Phạm Thị Tuyết	Australia		50			08/05/05
4	Lâm Ngọc Minh	Australia		100			08/05/05
5	Tân Thị Huệ	Australia		50			08/05/05
6	Lý Thị Như Mai	Australia		50			08/05/05
7	Lê Thị Thới	Australia		30			08/05/05
8	Lý Hoài Bình	Australia		20			08/05/05
9	Trần Liên Huệ	Australia		1,000			08/05/05
10	Đào, Mai, Mỹ Linh	Australia		380			08/30/05
11	Thiền Đường Bruxelles	Belgium				200	08/30/05
12	Thiền Đường Bruxelles	Belgium				240	08/30/05
13	Lâm Tuyết Nga	Belgium				100	08/30/05
14	Ấn Danh, TĐ Thông Hải	Dallas, TX	1,000				09/10/05
15	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50				09/15/05
16	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	1,000				09/29/05
17	Betty Nguyễn	Saratoga, CA	100				09/29/05
18	Khoa T Nguyễn		200				09/29/05
19	Ngo Mui Leng		100				09/29/05
20	Triêm N Đặng		300				09/29/05
21	Lâm Duyên	Australia	15				09/29/05
22	Phùng Thị Siêu	Australia	15				09/29/05
23	Trần Hùng	TĐ Lĩnh Tâm	85				09/29/05
24	Trần Út	TĐ Lĩnh Tâm	169				09/29/05
25	Florence Tran	San Jose, CA Fountain Valley, CA	50				10/15/05
26	Khoa Nguyen	CA	1,000				10/15/05
27	TĐ HTTLCTT	Montreal, Canada	100				10/26/05
28	Một BĐ CA	San Jose, CA	800				10/26/05
29	Một BĐ CA	San Jose, CA	400				10/26/05
30	Vo Vi Friendship Asso	Houston, TX	170				10/26/05
31	Lam Kim Hoa	Honolulu, HI	100				10/26/05
32	Long Huệ	Dallas, TX	100				11/01/05
33	Phước Nguyễn	Reading, PA	100				11/08/05
34	Sơn Loan	Henderson, NV	100				11/08/05
35	Sơn Loan	Henderson, NV	100				11/08/05
36	Trịnh Minh Trí	T/Đ Hawaii	100				11/08/05
37	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50				11/08/05
38	Võ Sở		42				11/30/05
39	Một BĐ Canada	Canada			100		12/23/05
40	Vick Bảo Nguyễn	Australia			1,832		12/23/05
41	Nguyễn Dũng	Australia			128		12/23/05
42	Yen-Ha Nguyen	San Jose, CA	50				12/18/05
43	Vo Vi Friendship Asso	San Jose, CA	8,952				12/18/05
44	Bạn Đạo San Jose	San Jose, CA	570				12/18/05
45	Gia đình Nguyễn Ngọc Nhã	Atlantic City, NJ	500				01/05/06
46	Vương Văn Nhơn	Santa Ana, CA	200				01/05/06
47	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50				01/05/06
48	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50				
49	Phuoc Diep	Wichita, KS	25				

50	Nguyễn Đức Hạnh		100			01/01/06
51	Ấn Danh tại KSC		100			01/01/06
52	T/Đ Bruxelles				200	01/01/06
53	Ngo Mui Leng	France	100			01/01/06
54	Võ Văn Tôn	France	60			01/01/06
55	Le Hung	CA	1,000			Email 2/9
56	Thanh Hòa	San Diego, CA	2,525			Email 2/9
57	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50			02/10/06
58	Trịnh Thị Diệu	N. Charleston, SC	50			02/13/06
59	Nguyễn Thị Kim Lan	Oakland, CA	50			02/13/06
60	Trần Quý Cao	Kansas City, MO	70			02/13/06
61	Huệ & Hồng Anh	Milpitas, CA	500			02/21/06
62	Hạnh & Huệ Tâm	Wichita Falls, TX	80			02/28/06
63	Nguyễn Quang Hải	Newcastle, WA	100			03/02/06
64	Hà Anh Kiệt	Milpitas, CA	50			03/09/06
65	Trần Ngọc Phương	San Diego, CA Redondo Beach, CA	45			03/20/06
66	Thanh T Do		50			04/05/06
67	Wayne Mayson	Houston, TX	500			04/05/06
68	Hòa & Tâm Lai	Calgary, Canada		100		05/01/06
69	Nguyễn văn Mẫn	Calgary, Canada		100		05/01/06
70	Trương Vũ Long	Calgary, Canada		160		05/01/06
71	Văn Phú Cường	Calgary, Canada		100		05/01/06
72	Lý Châu	Calgary, Canada		50		05/01/06
73	Diệp Kiến	Calgary, Canada		100		05/01/06
74	Lai Ngọc Hoa	Calgary, Canada		100		05/01/06
75	Phan Thị Thoàn	Calgary, Canada		50		05/01/06
76	Lai Ngọc Dung	Calgary, Canada		50		05/01/06
77	Lai Phi Phi	Calgary, Canada		25		05/01/06
78	Trần Chiel	Calgary, Canada		55		05/01/06
79	Lai Sách Thi	Calgary, Canada		50		05/01/06
80	Trần Út	Calgary, Canada		60		05/01/06
81	Tran Quy Cao	Kansas City, MO	100			05/01/06
82	Lam Minh Son	Toronto, Canada	100			05/01/06
83	Nguyen Thi Duyen Hong	Denmark	400			05/01/06
84	Đỗ Thị Vân	Santa Rosa, CA	50			05/01/06
85	B/Đ Vô Danh	San Diego, CA	200			05/01/06
86	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50			05/01/06
87	Le Mai	San Diego, CA	100			05/16/06
88	Phuoc H. Diep	Wichita, KS	20			05/16/06
89	Hạnh Trần & Huệ Tâm	Wichita Falls, TX	200			05/23/06
90	Thái Hồng Huệ	Georgia	100			05/23/06
91	Phan Bá Tâm	Sunnyvale, CA	265			05/23/06
92	Nguyen Thi Huong	Hillsboro, OR	60			05/23/06
93	Do Thi Van	Santa Rosa, CA Redondo Beach, CA	15			05/23/06
94	Hoang Huynh		100			06/02/06
95	Ấn Danh	South California	1,000			06/02/06
96	Nguyễn T Mỹ Kim	Montreal, Canada	200			06/02/06
97	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50			06/07/06
98	Le Mai	San Diego, CA	100			06/07/06
99	VoVi Friendship Association	Philadelphia, PA	400			06/26/06
100	VoVi Friendship Association	Philadelphia, PA	50			06/26/06
101	Võ Quang	Columbia, MD	100			07/12/06
102	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50			07/12/06
103	Bác Hoàng Tâm	Saratoga, CA	165			07/14/06

104	Michael Sutherland	Orlando, FL	50			07/14/06
105	Trịnh Thanh	San Diego, CA	500			07/14/06
106	Kim Hoang	Chandler, AZ	100			07/14/06
107	Phan Bá Tâm		200			07/26/06
108	Cao Q. Tran	Kansas City, MO	100			07/29/06
109	Vinh Quang Tran		70			07/29/06
110	Long Hue		100			07/29/06
111	Lao Chao Sui Tao	Honolulu, HI	300			08/20/06
112	B/Đ Florida	Florida	80			08/20/06
113	B/Đ Úc Châu	Australia		200		08/20/06
114	Gia đình Trịnh Cẩm Tú	Honolulu, HI	200			08/20/06
115	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	San Jose, CA	125			08/20/06
116	B/Đ Ấn Độ		50			08/20/06
117	B/Đ Bruxelles	Belgium			200	08/20/06
118	B/Đ Bruxelles	Belgium			200	08/20/06
119	Phuoc Diep	Wichita, KS	30			09/01/06
120	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50			09/01/06
121	Pham Ngoc Suong	France	300			09/10/06
122	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50			10/02/06
123	Sunny Nguyen	Wichita Falls, TX	100			10/02/06
124	Phong Khai Huynh	Florence, SC	200			10/18/06
125	Vo Vi Friendship Asso	Houston, TX	300			10/31/06
126	Hoa Quoc Nguyen	Dallas, TX	500			10/31/06
127	Hai H. Nguyen	Albuquerque, NM	100			10/31/06
128	Ấn Độ	S. California	1,000			11/09/06
129	Truyen Nguyen	Arlington, TX	100			11/09/06
130	Ninh Nguyễn	Culver City, CA	50			11/09/06
131	Khuu Thi Pham	Australia		500		09/06/06
132	Pham Ngoc Suong	Lyon	200			08/06/06
133	Ngo Tuan Xuyen	Finland			200	08/06/06
134	Vô Danh	S. California	200			08/06/06
135	Nguyen Thi Hoan	Montreal, Canada			50	11/09/06
136	Vô Danh	France			400	11/09/06
137	Nguyen T. My Kim		100			Arp 06
138	Duong Minh Anh		500			Arp 06
139	Phan Thi Shipp		100			May, 06
	Total:		<u>32,803</u>	<u>2,380</u>	<u>3,110</u>	<u>1,740</u>
	Tính ra tiền US\$		<u>32,803</u>	<u>1,825</u>	<u>2,747</u>	<u>2,234</u>
	Tổng CộngThâu:					39,609\$

Sách đã in

	<u>Số Lượng</u>	<u>Án phí</u>
Thuong De Giang Chan Ly	1000	\$ 5,700
Địa Ngục Du Ký	1000	\$ 6,100
Thiên Đường Du Ký	1000	\$ 7,400
Tham Gia Phát Triển Tri Tam 2001	500	\$ 1,350
Tham Gia Phát Triển Tri Tam 2002	500	\$ 1,350
Nhân Gian Du Ký	1000	\$ 2,280
Luân Hồi Du Ký	1000	\$ 2,280
		\$ 26,460

CD/DVD

CD Chơn Kinh (1-9)	10000	\$ 4,000
CD-R blank in sẵn Vô Vi dành cho bài thuyết giảng	10000	\$ 3,300
Phụ Ái Mẫu Ái	3000	\$ 1,600
Phụ Ái Mẫu Ái blank, in sẵn Vô Vi label (cho ban phân phối phụ trách)	5000	\$ 1,600
DVD Thiên Thực Hành (Anh+Pháp)	1000	\$ 560
DVD-R blank, in sẵn Vô Vi label (cho ban phân phối phụ trách)	6000	\$ 2,500
		\$ 13,560

Tổng Cộng Chi Tiêu:

40,020 \$

Chân thành cảm tạ Quý Bạn Đạo, và chúc Quý Bạn Đạo thân tâm an lạc.

C - VMC sẽ phân phối các tài liệu phát hành trong tháng 12 tại khóa sống chung Mừng Thượng Thọ Đức Thầy 2006 và đến các địa phương tùy theo lời yêu cầu. Xin quý bạn liên lạc với các đại diện phân phối về nhu cầu như sau:

Tây Bắc Mỹ:

Nguyễn Nhu Hoàng
1479 Four Oaks Rd
San Jose, CA 95131, Tel: (408) 272-1428

Đông Bắc Mỹ:

Quách Cúc
3605 Reed St
Philadelphia, PA 19146
Tel: (215) 467-2763

Âu Châu:

Đồng Trọng Trí
Leuchte 19
60388 Frankfurt, Germany
Tel: (49) 6109-37-5319

Úc Châu:

Lê Tấn Quốc
4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152, Australia
Tel: (08) 9450-7416

**Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,
Ngày 10 tháng 11 năm 2006**